

ที่ กบ ๐๐๒๓.๓/ว ๓๖



สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกระบี่
๘/๑๐ ศาลากลางจังหวัดกระบี่
ถนนอุตรกิจ กบ ๘๑๐๐๐

๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

เรื่อง ประสานความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสมัครขอรับการประเมินมาตรฐาน
คุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปี ๒๕๖๐

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่ และท้องถิ่นอำเภอ ทุกอำเภอ


สิ่งที่ส่งมาด้วย กำหนดการดำเนินงาน ขั้นตอน และช่วงเวลาการดำเนินการ จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วยศูนย์อนามัยที่ ๑๑ จังหวัดนครศรีธรรมราชแจ้งว่า ตามที่กรมอนามัย ได้กำหนดเกณฑ์คุณภาพระบบ
บริการอนามัยสิ่งแวดล้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้เป็นแนวทาง ในการ
พัฒนาการบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้มีกระบวนการทำงานอย่างเป็นระบบและมีคุณภาพ
ได้มาตรฐานทางวิชาการ สอดคล้องกับกฎหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และพระราชบัญญัติการสาธารณสุข
พ.ศ. ๒๕๓๕ และฉบับเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๕๐ ซึ่งเป็นการสร้างความมั่นใจ เชื่อถือ นำไปสู่การพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมที่
ดีในท้องถิ่นให้กับประชาชนโดยมีสาธารณสุขจังหวัดเป็นหน่วยงานหลักและศูนย์อนามัยที่ ๑๑ นครศรีธรรมราช เป็น
หน่วยงานร่วมในการประเมินรับรองมาตรฐานฯ

ในการนี้ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกระบี่ จึงขอให้เทศบาลเมืองกระบี่และอำเภอ
ประชาสัมพันธ์ให้เทศบาลในเขตพื้นที่สมัครขอรับการประเมินมาตรฐานคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๐ เพื่อนำผลการประเมินใช้ยื่น ในการประเมิน LPA หมวดที่ ๔ ด้านการบริการ
สาธารณะ ข้อ ๘.๖ และ ๘.๗ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ


(นายปราโมทย์ ศรีวิสุทธิ)
ท้องถิ่นจังหวัดกระบี่

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

โทร./โทรสาร ๐-๗๕๖๑-๑๘๘๘ , ๐-๗๕๖๒-๒๔๓๗

การพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

:Environment Health Accreditation (EHA) ปีงบประมาณ 2560

กิจกรรม	รายละเอียด	ช่วงเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดประชาสัมพันธ์ ให้เทศบาลดำเนินการสมัครรับการ ประเมินมาตรฐานอนามัยสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการสมัครติดต่อเขตกลุ่มงาน อนามัยสิ่งแวดล้อม สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดในพื้นที่	ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป	
เทศบาลตำบลบ้านหมาก(เทศบาลนคร/ เทศบาลเมืองและเทศบาลตำบล) สมัคร เข้าร่วมโครงการ	- ใบสมัคร ลงนามโดยนายกฯหรือผู้ที่ได้รับ มอบหมาย - ส่งใบสมัครไปที่กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดในพื้นที่ รับผิดชอบ	ภายในวันที่ 15 มี.ค. 60	เทศบาลสามารถดาวน์โหลดใบสมัคร คู่มือการ ดำเนินงาน และเอกสารแบบประเมินตนเอง ได้ ที่ <a href="http://hpcl1.go.th/web60/cluster_envir
onment60/?page_id=238">http://hpcl1.go.th/web60/cluster_envir onment60/?page_id=238
กำหนดลงประเมินมาตรฐานการพัฒนา คุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปี2560	พื้นที่ประเมินตามมาตรฐาน EHA โดย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดในเขตพื้นที่ รับผิดชอบ เป็นผู้กำหนดวันลงประเมิน	ดำเนินการให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 30 เม.ย. 60	ทีมประเมินประกอบด้วย - เจ้าหน้าที่จาก สสจ. ในพื้นที่ - เจ้าหน้าที่จาก สสอ. ในพื้นที่ - ศูนย์อนามัยที่ 11 (สำหรับ อปท.ที่มีคะแนน LPA มากกว่า 80 %)
สรุปผลการประเมิน ให้เทศบาลทราบ ณ วันที่ประเมิน	ทีมประเมินจัดทำเอกสารสรุปไว้ 2 ฉบับ ให้ไว้ แก่เทศบาล 1 ฉบับ และ 1 ฉบับให้ไว้กับทีม ประเมิน	ภายในวันที่ 30 เม.ย. 60	ผลการประเมินระยะเวลารับรองมีผล 3 ปี
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดนำคะแนนการ ประเมิน EHA ไปใช้ในการประเมิน LPA	นำคะแนนการประเมิน EHA ไปใช้ในการ ประเมิน ด้านที่ 4 ด้านการบริการสาธารณสุข หัวข้อประเมินที่ 8 ด้านงานสาธารณสุข ข้อ 8.6 และ 8.7	ในช่วงเวลาที่สำนักงาน ท้องถิ่นจังหวัดกำหนด	
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดส่งสรุปผล คะแนนการประเมินส่งให้สำนักงาน ท้องถิ่นจังหวัด และสำเนาให้ศูนย์ อนามัยที่ 11	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด	ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2560	